

Chúa nhật III mùa Chay 3.03.2024

Cùng với Giáo Hội,
chúng ta sống mùa Chay thánh

Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 2, 13-25

“Các người cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Ý nghĩa vài từ trong bài Tin Mừng

- Đền thờ Giêrusalem đầu tiên được vua Salomon xây dựng rất đồ sộ, vĩ đại và cũng rất nguy nga, tráng lệ, đây là một công trình quý giá vào bậc nhất thời bấy giờ, phải huy động mỗi ngày cả trăm ngàn công nhân và bảy năm mới hoàn thành, đền thờ này đứng vững được 400 năm thì bị Nabucôđônoso, vua nước Babylon phá hủy vào năm 587 trước Công nguyên. Sau thời gian lưu đầy Babylon, Giôrôbaben kiến thiết lại đền thờ, nhưng thô sơ thôi. Đến thời Hêrôđê đại vương, ông cho trùng tu lại toàn bộ đền thờ, rất vĩ đại và nguy nga lộng lẫy, mỗi ngày có 18.000 thợ làm việc, không thể ước tính được số kinh phí, khởi công từ năm 20 trước Công nguyên mãi đến năm 63 sau Công nguyên mới xong, đền thờ này cũng bị tàn phá bình địa vào năm 70 do tướng Titô của Rôma tấn công.

Đền thờ rất vĩ đại, chia ra từng khu cho từng loại người: ngoài cùng là khu dành cho người ngoại giáo đến tham quan đền thờ, rồi đến khu dành cho phụ nữ, rồi đến khu dành cho nam giới, khu thiêu sinh các của lễ, khu dành cho tư tế, rồi đến bàn

thờ dâng hương, trong cùng là nơi cực thánh, đặt hòm bia 10 điều răn, tượng trưng sự hiện diện của Thiên Chúa ở đây.

- Việc buôn bán này chỉ diễn ra ở ngoài phạm vi Đền Thờ, nơi tiền đình dành cho dân ngoại, nhằm phục vụ cho nhu cầu tế tự của những người đi hành hương vào dịp lễ Vượt qua, nên chúng tạo ra một bầu khí ồn ào, hỗn độn. Đức Giêsu gọi Đền Thờ Giêrusalem là nhà Cha của tôi, nhà cầu nguyện. Ngài không muốn nơi Thánh này trở thành cái chợ. Ngài không chấp nhận nhà của Cha Ngài bị xúc phạm. Chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu nổi giận. Ngài thấy cần phải thanh tẩy Đền Thờ, dù điều đó sẽ đưa Ngài đến chỗ thiệt thân.

- “Cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Đức Giêsu ám chỉ

Dù Con Chưa Thấy Ngài

Slow

Tv. 24

Lm. Nguyễn Duy

Am C Dm Am G

1. Đây linh hồn con nguyện hướng về Chúa. Tâm tư khẩn xin từ
 2. Đời con tội lỗi tuổi xuân lâm lữ. Xin thương thứ tha Ngài
 3. Ngày đêm tìm Chúa dù chưa được thấy. Nhưng con vẫn luôn cậy
 4. Nhờ ân tình Chúa mà con được sống. Tim con hiến dâng từ

C 3 Bm7(b5) 3 E7 Am C

đây Chúa dừng để con xót xa bao giờ. Vì ai cậy Chúa
 ơi doái trông hồn con thảng năm đại khờ. Đường ngay nẻo chính
 trông thấy tìm nhẹ vương biết bao yêu thương. Đời đi tìm Chúa
 đây vững trông ngày mai bước trên đường dài. Lời Chúa gọi con

Dm Am G 3 C 3

và tin ở Chúa. Tâm tư chứa chan niềm vui chẳng khi nào
 Ngài hãy dạy con. Đi theo bước chân tình yêu ngược trông trời
 lòng như bưng nở. Trăm hoa ngát hương trời mơ thấy như lòng
 Lời trao hồng ân. Tin vui đến trong trần gian đến nay đời

E7 3 Am G 3

ngời tiếng ca tuyệt vời.
 cao chứa chan ngọt ngào. Đk: Chúa ơi! Bao thảng năm
 con mến thương nhiều hơn.
 con sống trong bình an.

F 3 Em 3 Am G 3

rồi con những u hoài ngược trông về Chúa. Chúa ơi! Con hướng lên

F 3 Em E7 3 Am

Ngài chan chứa hy vọng vững tin muôn đời.

Trên đường tiến về Lễ Phục Sinh

đến cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đền thờ ở đây là chính thân thể Đức Giêsu. Thân thể được phục sinh của Ngài sẽ là Đền Thờ mới, nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực.

Suy Niệm

Lời Đức Giêsu mời gọi bỏ đi chỗ sân đền thờ dành cho dân ngoại để cho người dân tiếp cận với Thiên Chúa hằng sống. Hãy lắng nghe Lời Ngài cho ngày hôm nay như một lời mời gọi ngay trong tâm điểm Mùa Chay, cùng chung hành động để thanh tẩy những giáo đường của chúng ta. Những ngôi nhà thờ trộn lẫn những viên đá cũ và những viên đá sống động, để lại chỗ cho thầy nội tâm cho những người nghèo, những người còn xa lánh Thiên Chúa, hầu cho họ được đạt tới Lời Chúa. Và hãy suy niệm thêm về ngôi đền Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa muốn thể hiện nơi mỗi một người trong chúng ta. Hãy giải phóng hạt giống Lời Chúa khỏi tất cả những gai bụi chung quanh và gây nên tắc nghẽn. Hãy mở lòng ta cho những người còn xa Thiên Chúa, và để ta được nắm lấy lòng trắc ẩn của Chúa Kitô cho mọi người.

Hãy kết luận từ những hiện tượng đã có (ngoại suy) ! khi nhìn thấy những con chim câu trong các chuồng, vì thế hãy để ý đừng đóng khung Thánh Thần Chúa vào trong những quan niệm, những tư lợi riêng... Chúa Thánh Thần, trong trung tâm điểm Mùa Chay gọi hứng và dẫn đưa chúng ta về những hy lễ làm đẹp lòng Chúa
Theo ý Lm Benoit Guedas

Cầu nguyện

Để đi vào cầu nguyện, chúng ta làm dấu Thánh Giá trong thinh lặng.

Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe Lời Chúa phán: “Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta”

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa

Từ muôn đời tới chính hiện nay và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen

Hát : Dù con chưa thấy Ngài (Lm. Nguyễn Duy)

1. Này linh hồn con, nguyện hướng về Chúa tâm tư khẩn xin từ đây, Chúa đừng để con xót xa bao giờ. Vì ai cậy Chúa và tin ở Chúa, tâm tư chứa chan niềm vui, chẳng khi nào ngời tiếng ca tuyệt vời.

ĐK. Chúa ơi bao tháng năm rồi con vẫn u hoài ngược trông về Chúa. Chúa ơi con hướng lên Ngài chan chứa hy vọng vững tin muôn đời.

2. Đời con tội lỗi, tuổi xuân lắm lỡ, xin thương thứ tha Ngài ơi đoái trông hồn con tháng năm đại khờ. Đường ngay nẻo chính, Ngài đã dạy con đi theo bước chân tình yêu ngược trông trời cao chứa chan ngọt ngào.

3. Ngày đêm tìm Chúa, dù chưa được thấy, nhưng con vẫn luôn cậy trông thấy tim nhẹ vương biết bao yêu thương. Đời đi tìm Chúa, lòng như bưng nỏ trăm hoa ngát hương trời mơ, thấy như lòng con mến thương nhiều hơn.

4. Nhờ ân tình Chúa mà con được sống. Tim con hiến dâng từ đây vững tâm ngày mai bước trên đường dài. Lời Chúa gọi con, Lời trao hồng ân tin yêu đến trong trần gian, đến nay đời con sống trong bình an

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 18

Thiên Chúa trao ban những giới răn không phải để xức ép con người, nhưng cho họ được tự do khỏi tội lỗi. Theo Lê luật Thiên Chúa là tình yêu, Ngài mở cho ta cửa nhà Ngài.

Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.



Chẳng một lời một
lẽ, chẳng nghe thấy âm
thanh,
mà tiếng vang đã dội
khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi
tới chân trời góc biển.

Chúa căng lều cho thái
dương tại đó,
thái dương xuất hiện
như tân lang rời khỏi loan
phòng,
và vui sướng lên đường

như tráng sĩ.

Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
rồi chuyển vẫn mãi đến chân trời kia,
chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

Huân lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,
thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi ;
ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.
Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình ?
Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.

Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
đừng để tính xấu này thông trị con.